
BORGARRÁÐ 3. október 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um 
hvort fyrirhugað sé að hitta fulltrúa vinnuaflsins líkt og fulltrúa atvinnulífsins - 
19100105

Nú hafa staðið yfir samningaviðræður við fulltrúa vinnuaflsins og það er því gríðarlega 
mikilvægt að eiga samtal við þá. Er fyrirhugað að hitta fulltrúa vinnuaflsins með sama hætti 
og hefur verið fundað með fulltrúum atvinnulífsins?


